

Source : สยามธุรกิจ

Date : 15 พ.ค. 2561 Page :

10

No :

# UBE เสร็จกระบวนการยื่นไฟล์

## >เตรียมขาย IPO ลงกระดาน SET

10 UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอลรายใหญ่ของประเทศ เสร็จสิ้นกระบวนการยื่นไฟล์ เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 1.37 พันล้านบาท เข้าระดมทุนใน SET นำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากกากหมักและหญ้าเนเปียร์ หวังขยายธุรกิจ ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัทปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และธนาคารทหารไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอดีเอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน ไม่เกิน 1,370,000,000 หุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,174,286,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด ซึ่งบริษัทลูกของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น และบริษัท บีบีซีไอ จำกัด ซึ่งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP กับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่เสนอขายไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นสามัญ



เดชมงคล เลิศสุวรรณโรจน์

ที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภาย หลัง IPO ซึ่งภายหลังจากเสนอขาย IPO ครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวนไม่เกิน 3,914,286,000 บาท แบ่ง เป็นหุ้นสามัญ 3,914,286,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเข้าจะทะเบียน ใน SET

“เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งลงทุนใน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โครงการผลิต ไฟฟ้าจากการหมักและหญ้าเนเปียร์ เพื่อ ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง ในระยะยาว และเพิ่มความสามารถในการ ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้านธุรกิจหลักของ UBE แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่าย เอทานอล ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแอมโมเนีย สารละลาย และธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพและ ไฟฟ้า โดยบริษัทถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูป แอมโมเนียสารละลายแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ เป็นผู้ผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตรายใหญ่ของ ประเทศ นอกจากนี้ ผลพลอยได้ที่ได้จาก การกระบวนการผลิต ถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

สำหรับโรงงานผลิตเอทานอลของ บริษัทมีกำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อ วัน ซึ่งถือเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตต่อ 1 สายการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มผู้ผลิต เอทานอลจากมันสำปะหลัง โดยบริษัทผลิต

เอทานอลเกรดเชื้อเพลิงซึ่งมีความบริสุทธิ์ 99.5% เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันตาม มาตรฐาน 7 ได้แก่ BCP, TOP, PTT, Shell และ ESSO เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ ผลิตและจำหน่ายเอทานอลรายใหญ่ที่มี ส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้เอทานอลทั้งหมดของ ประเทศ อีกทั้งบริษัทเป็นผู้ผลิตแอมโมเนีย สารละลาย ทั้งเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sunower และชั้นฟลาวเวอร์ มีกำลังการผลิต 700 ตันต่อวัน และได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทัดเทียมกับผู้ผลิต แอมโมเนียสารละลายรายใหญ่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังนำผลพลอยได้ที่ ได้จากกระบวนการผลิตมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยนำมาใช้และกาก มันสำปะหลังที่ได้จากกระบวนการผลิต เอทานอลและแอมโมเนียสารละลายมาใช้ในการ ผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

หมุนเวียนภายในโรงงานได้ประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัท และจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ที่ 7.5 เมกะวัตต์

ขณะที่รายได้จากการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเอทานอล ผลิตภัณฑ์แอม โมเนียสารละลาย และผลิตภัณฑ์ชีวภาพและ ไฟฟ้า ในปี 2558-2560 มีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 3,674.34 ล้านบาท 3,550.19 ล้าน บาท และ 4,689.33 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12.97 ต่อปี มีกำไรสุทธิเท่ากับ 56.07 ล้านบาท 103.32 ล้านบาท และ 308.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.52 ร้อยละ 2.91 และร้อยละ 6.52 ตามลำดับ โดยธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็น รายได้หลัก มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของรายได้ทั้งหมด